

### NẮM CHẮC TÌNH HÌNH NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/3, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong quý I/2024, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung chương trình công tác dân vận năm 2024 gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị bảo đảm kịp thời. Thường xuyên chỉ đạo công tác nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác dân vận chính

quyền được chú trọng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, hội viên; phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước được nâng cao. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy và hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản trị, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, nhất là những chủ trương mới, các kế hoạch, đề án đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội và khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm làm cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tích cực tuyên truyền về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Đất đai 2024; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã... Nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo". Trong đó, chú trọng bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng địa phương, đơn vị; bảo đảm hiệu quả thực chất, tránh hình thức; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Tiếp tục phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

### TRIỂN KHAI CUỘC GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

Theo kế hoạch, đoàn sẽ giám sát đối với các ban thường vụ: Thành ủy Thái Bình, Huyện ủy Đông Hưng, Huyện ủy Vũ Thư và các đồng chí bí thư: Thành ủy Thái Bình, Huyện ủy Đông Hưng, Huyện ủy Vũ Thư. Một thời gian giám sát là từ khi ban hành Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU đến ngày 30/12/2023. Thời gian tiến hành giám sát tại các đơn vị hoàn thành trong tháng 4/2024. Thông qua giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của các ban thường vụ và các đồng chí bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc giám sát; đồng thời yêu cầu trong quá trình giám sát phải đánh giá đúng, thực chất kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, những vấn đề còn bất cập để từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị người giám sát phải bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát. Các ban thường vụ: Thành ủy Thái Bình, Huyện ủy Đông Hưng, Huyện ủy Vũ Thư chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Ngoài việc tiếp nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu tại đơn vị, các đoàn cần tích cực tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung giám sát để có đánh giá khách quan, toàn diện.

### KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

sức khỏe tốt nhất cho vận động viên để Hội khỏe Phù Đổng năm nay diễn ra theo đúng kế hoạch.

và đồng diễn chào mừng. Với chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ học đường Thái Bình hội nhập và phát triển", chương trình nghệ thuật sẽ chia thành 3 chương gồm: Việt Nam kiêu hùng; Thái Bình hội tụ tinh hoa và phát triển; Sức mạnh tuổi trẻ học đường Thái Bình dựng xây quê hương, đất nước. Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nhi đồng.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc.

### TỔNG KẾT CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chỉ đạo 515 của tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2024; phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên

hiệu trong chiến tranh, rà soát lại bản đồ, thông tin quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; chủ động rà soát, xác minh các khu vực còn có hài cốt liệt sĩ để từ đó tham mưu thực hiện tốt công tác quy tập. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan chức năng làm tốt công tác lấy mẫu ADN, danh sách, thông tin liệt sĩ, hướng dẫn thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ hoàn thiện thông tin liệt sĩ để chính xác và làm công tác quy tập hài cốt về địa phương. Các địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác quy tập hài cốt, vận động cán bộ, nhân dân cung cấp thông tin, xử lý thông tin các phần mộ

liệt sĩ góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Tại hội nghị, 5 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Năm 2024, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng. Từng bước hiện đại hóa công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cả về nhân lực và vật lực. Toàn lực lượng tiếp tục tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng, phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" trong thực hiện nhiệm vụ.

### TRAO QUÀ CHO CÁC BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn Thanh niên Văn phòng UBND tỉnh trao quà cho người thân bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Chiều ngày 14/3, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thăm, trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Đoàn đã trao 12 suất quà trị giá 800.000 đồng/suất cho 12 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình; đồng thời, động viên, chia sẻ với những khó khăn của gia đình các cháu và mong các bậc phụ huynh nỗ lực phối hợp với cơ sở y tế tập trung điều trị cho các cháu sớm mạnh khỏe trở về gia đình.

### Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân xuất sắc tỉnh Thái Bình

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao chứng nhận cho hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2017 - 2022.

Sáng ngày 14/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Nông dân xuất sắc tỉnh Thái Bình. CLB Nông dân xuất sắc tỉnh Thái Bình có 34 thành viên do ông Phạm Xuân Thủy làm Chủ nhiệm. Các thành viên là những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập hàng năm từ 200 triệu đồng trở lên, tự nguyện tham gia CLB và được hội nông dân các huyện, thành phố giới thiệu. CLB được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự nguyện, tự quản, hợp tác và tuân thủ theo quy định luật pháp hiện hành. Theo đó, CLB sẽ sinh hoạt thường lệ 3 tháng một lần và họp đột xuất khi cần thiết.

### Tập huấn nghiệp vụ công tác giải quyết bồi thường nhà nước

Sáng ngày 14/3, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác giải quyết bồi thường nhà nước năm 2024.

Gần 300 đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; những kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; hỗ trợ, hướng dẫn người thiệt hại thực hiện yêu cầu bồi thường nhà nước, giải quyết bồi thường và nghiệp vụ về trách nhiệm hoàn trả... Thông qua 37 tình huống, các đại biểu đã cùng thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường nhà nước ở địa phương giúp nắm chắc, hiểu sâu vấn đề pháp luật quy định để áp dụng vào thực tiễn một cách chính xác.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác giải quyết bồi thường nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động thụ lý và giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm công tác bồi thường nhà nước tại địa phương được thực hiện kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định và bảo đảm quyền, lợi ích của công dân, tổ chức có liên quan.

### Bộ đội Biên phòng chủ động ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Chiều ngày 14/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong năm qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chủ động trong công tác nắm tình hình, huy động và phối hợp lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các loại trang bị, phương tiện được cấp, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu với nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đã di động 8.541 lượt cán bộ, chiến sĩ với 280 lượt tàu, xuống, ô tô các loại; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ huy động 193 phương tiện với trên 2.000 người dân tổ chức ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai được 639 vụ, cứu vớt 756 người, 126 phương tiện; trong đó tham gia chữa cháy 429,2ha rừng, hỗ trợ đi dõn 10.201 người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nêu bật về kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới.

Năm 2024, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng.



Đại diện đại biểu xã Phong Châu (Đông Hưng) phát biểu trao đổi một số nội dung về việc lấy phiếu xin ý kiến cử tri.

Tại hội nghị, trên 250 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện, lãnh đạo và tổ trưởng, tổ phó, thư ký tổ lấy phiếu xin ý kiến cử tri của 9 xã trong diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đã được đại diện Phòng Nội vụ huyện thông báo một số kết quả công tác chuẩn bị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý đối với việc lấy ý kiến cử tri vào ngày 24/3/2024. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền; xác định đối tượng lấy ý kiến cử tri; thẩm quyền lập và niêm yết danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến cử tri, khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri; mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri; cách tính kết quả lấy ý kiến cử tri; quyền và nghĩa vụ của cử tri, hướng dẫn cử tri cho ý kiến đầy đủ vào các nội dung trong phiếu xin ý kiến. Hình thức tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình.

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách thành viên các tổ công tác cấp huyện phụ trách các nhóm xã trong việc triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.